

GIỚI THIỆU

1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Môi trường Việt Nam được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0106025205/GPKD của sở kế hoạch và đầu tư – UBND thành phố Hà Nội với các ngành nghề kinh doanh chính như: Khảo sát, Tư vấn đầu tư, Lập báo cáo khả thi các công trình cấp thoát nước và bảo vệ môi trường. Xây dựng dân dụng, Công nghiệp, Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn; các công trình thủy lợi, xử lý nước ngầm, nước bề mặt phục vụ sinh hoạt sản xuất, xử lý chất thải, nước thải....

Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ Môi trường Việt Nam đã tư vấn khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng các công trình xử lý nước thải, nước cấp, nước tinh khiết có quy mô công nghiệp, dân dụng với những công nghệ và thiết bị tiên tiến nhất hiện nay, qua các công trình đã thi công, Công ty chúng tôi được chủ đầu tư đánh giá cao về tiến độ, chất lượng, cũng như kỹ thuật, mỹ thuật.

Vốn và cơ cấu vốn.

- Vốn điều lệ: 12.000.000.000đ (Mười hai tỷ đồng chẵn)

Trụ sở Công ty đặt tại Hà Nội, phạm vi hoạt động rộng khắp trên cả nước với các lĩnh vực kinh doanh đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép.

Trụ sở chính tại Hà Nội: Số 118 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội

- Xưởng sản xuất lắp ráp: Số 5 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

- Showrom bán và giới thiệu sản phẩm 1: Số 313 Trường Chinh, Thanh Xuân, HN

- Showrom bán và giới thiệu sản phẩm 2: Số 45 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

VPGD tại Đà Nẵng: Số 62 – Đường 2/9 – Q. Hải Châu – Đà Nẵng

VPGD tại Miền Nam: Số 66 Lê Thị Riêng – Quận 1 - TP HCM

Điện thoại: 04.62857799 - 0916.133.212

Với đội ngũ cán bộ, nghiên cứu, kỹ sư, công nhân viên được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn cao, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngành nghề đã đăng ký, cùng các trang thiết bị hiện đại, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Môi trường Việt Nam đủ điều kiện và tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Môi trường Việt Nam được thành lập với mục tiêu cung cấp các dịch vụ công nghệ, kỹ thuật chất lượng cao thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Công ty được phép kinh doanh trong những ngành như: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; thiết bị ngành tài nguyên và môi trường, thoát nước và xử lý nước thải; Tư vấn hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO, phân tích đánh giá tác động